

TẤM GƯƠNG ĐOÀN VIÊN TRẺ NHIỆT HUYẾT, ĐA TÀI CÔ GIÁO TRẦN THÙY DƯƠNG

Hưởng ứng lời dạy của Bác về phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, trong nhiều năm qua, thầy và trò trường Tiểu học Khương Mai – quận Thanh Xuân chúng tôi luôn tâm huyết và hết mình vì thế hệ học sinh. Được công tác dưới một mái trường giàu truyền thống, mái trường Khương Mai thân yêu, nhiều thế hệ thầy cô giáo yêu nghề mến trẻ đã trưởng thành và trở thành những tấm gương điển hình tiên tiến cho ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân. Biết bao thầy cô giáo đã và đang lập được nhiều thành tích, có những đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp giáo dục quận Thanh Xuân nói chung và trường Tiểu học Khương Mai nói riêng. Với bài viết này, tôi muốn được kể câu chuyện về một người em, một người bạn, một người đồng nghiệp mà tôi vô cùng yêu quý, nể phục. Đó là cô giáo Trần Thùy Dương - giáo viên chủ nhiệm lớp 3B – Trường Tiểu học Khương Mai.



Thùy Dương (hàng sau đứng thứ sáu từ phải sang)-kỉ niệm ngày 26/3/2023

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Khâm Thiên hào hùng, giàu truyền thống lịch sử của Hà Nội, ban đầu khi mới chuyển công tác về khối, tôi được biết, Thùy Dương là con cả trong một gia đình cơ bản. Thời còn là sinh viên trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, Thùy Dương là phó bí thư Chi đoàn và Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ thuật của khoa Sư phạm K18. Có lẽ từ tình yêu dành cho ngôi trường yêu quý này đã cháy lên trong chị ước mơ trở thành một giáo viên của trường. Những năm ở Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, em cũng đều đạt được các thành tích đáng nể với tám bằng tốt nghiệp đạt loại Giỏi. Trò chuyện, tâm sự với em, tôi càng nể phục bởi tiếp xúc với em

lâu, tôi mới hiểu được lý do vì sao ngay từ khi đi học em đã đạt được những thành tích như vậy. Đó chính là bởi vì cách Thùy Dương học tập và lao động luôn tràn đầy nhiệt huyết, hăng say, không bao giờ ngại khó, ngại khổ, luôn tiên phong đi đầu, nêu cao đúng tinh thần gương mẫu của người Đoàn viên ưu tú.



Thùy Dương thường tâm sự với chúng tôi là em vừa có duyên lại vừa gặp may vì khi vừa ra trường đã được về công tác tại trường Trường Tiểu học Khương Mai. Với nhiều người trẻ thì công tác tại một ngôi trường giàu truyền thống như mái trường Khương Mai là điều khó khăn nhưng thực tâm mình, Thùy Dương lại vô cùng yêu quý và gắn bó với ngôi trường rợp bóng cây và ngập tràn hoa khoe sắc. Dương kể, trường mình có cái đáng quý, đáng yêu là tất cả các chú, các cô, các chị, các bạn, các em đều rất đoàn kết, yêu thương nhau. Dưới mái trường này, Thùy Dương đã và

đang cống hiến tuổi thanh xuân với sức trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo. Cũng chính ở nơi đây, em đã học được nhiều bài học về nghề, bài học cả về cách làm người, học được cách ứng xử thanh lịch của nhiều thế hệ cô giáo lớn tuổi.



Thùy Dương (áo trắng) – thuyết trình trong Ngày hội Công nghệ thông tin

Qua lời kể của các cô trong trường, ngay từ khi mới chuyển về đây, Thùy Dương đã là một trong những cô giáo trẻ không chỉ tài năng mà còn nhiệt huyết, có tinh thần học hỏi, tinh thần trách nhiệm và đóng góp cho nhà trường nhiều thành tích. Em là một trong số những đoàn viên – đảng viên - giáo viên trẻ tích cực nhất, hầu như mỗi đợt chuyên đề hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi của nhà trường đều có bàn tay, công sức của Thùy Dương tham gia thi hay hỗ trợ đồng nghiệp với ý thức trách nhiệm và lòng nhiệt tình cao nhất. Dương không chỉ nhiệt tình tham gia cùng với tổ nhóm chuyên môn xây dựng các hoạt động dạy học hay giúp soạn bài giảng, bài trình chiếu trên powerpoint mà còn chủ động hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng, trang bị...và nhiều công việc khác của các tiết chuyên đề hay thi dạy; thi soạn giảng điện tử.... Có thể nói, với nhiều thầy cô giáo lớn tuổi trong trường, cháu Dương, em Dương luôn là người nhiệt tình nhất, luôn sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp, không ngại cả việc thức khuya, dậy sớm, ở trường đến tối đêm hay thậm chí đến tận nhà đồng nghiệp cùng xây dựng bài dạy để nâng cao chất lượng chuyên môn của nhà trường. Còn đối với tôi, em như một người em gái, một người bạn đồng hành đáng tin cậy trên con đường giáo dục.

Riêng với tôi, là một giáo viên công tác cùng khối chuyên môn với em, tôi có nhiều điều kiện dự giờ hội giảng, chuyên đề của em. Từ một tiết học Tự nhiên và Xã

hội tôi được dự giờ Dương, tôi đã bị thuyết phục bởi những hoạt động sáng tạo, tự nhiên, vui vẻ, dí dỏm mà chắc chắn học sinh bạn nào cũng hiểu bài. Lời dạy cũng đầy khoa học, cuốn hút. Kể cả trong những giờ dạy bình thường, có những học sinh chưa nhanh, còn nhút nhát hoặc chưa tự giác, Thùy Dương cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập để thu hút và phát huy tích cực của học sinh. Em còn chăm chỉ rèn nếp học cho các con; rồi dùng nhiều hình thức khen thưởng động viên các bạn cố gắng vươn lên trong học tập. Chẳng hạn như em trao thưởng cho những học sinh có nhiều tiến bộ do các bạn bình chọn; hay thưởng cho học sinh có điểm kiểm tra bài định kì cao nhất, thưởng cho các con có việc làm tốt, nói điều hay vào mỗi dịp sinh hoạt cuối tuần,... để khuyến khích tinh thần thi đua học tập và rèn luyện của học sinh. Vì vậy, phụ huynh cùng các con trong trường đều rất tin yêu và kính trọng cô.



Và rất nhiều, rất nhiều những hành động đẹp khác mà tôi được biết đến ở em qua những câu chuyện, lời kể của bạn bè đồng nghiệp hay các con học sinh. Có lẽ, cái tâm với nghề, với trẻ của em trong sáng như vậy nên những thế hệ học sinh đã ra trường rồi, dù là học sinh Dương chủ nhiệm hay không thì các con vẫn luôn nhớ tới cô, yêu mến cô, có cả những cháu đã chuyển trường vì hoàn cảnh gia đình nhưng lúc nào cũng quý mến và nhớ tới cô Thùy Dương với những tình cảm tốt đẹp. Cứ mỗi dịp 20/11, các con học sinh đã ra trường lại quay trở lại thăm cô với tình cảm sâu sắc và đáng quý nhất. Những lúc rảnh rỗi, chị em chuyện trò tâm sự, Thùy Dương thường nói với tôi, chị tâm niệm rằng: “Thành công của mình chính là sự thành công của học trò trên bước đường tương lai.” Ý nghĩ đó, những hành động đẹp đó đã là nên một cô giáo Trần Thùy Dương được bao học sinh yêu quý.

Quả thực như vậy, mỗi thầy cô giáo không chỉ là người truyền thụ tri thức mà còn là một kĩ sư tâm hồn, giáo dục nên những nhân cách tốt. Và phương tiện hữu hiệu nhất để các thầy cô thực hiện nhiệm vụ giáo dục có lẽ chính là bản thân thầy cô. Thùy Dương – cô giáo trẻ tận tâm và nhiệt huyết của mái trường Tiểu học Khương Mai của chúng tôi cũng vậy, cô đã dạy học không chỉ bằng ngôn từ và khối óc mà còn truyền cho những lứa học sinh của mình những bài học về lòng nhân ái, sự sẻ chia để mai này dù các con bay đến phương trời nào thì ẩn sâu trong kí ức các con những năm tháng dưới mái trường Khương Mai, bên cô giáo chủ nhiệm Trần Thùy Dương vẫn là những kí ức đáng nhớ, đáng trân trọng!



Thùy Dương (ngoài cùng bên phải) cùng khối Ba mừng xuân năm Giáp Thìn

Không chỉ nhiệt huyết trong các hoạt động dạy học, cô Dương còn rất tích cực trong các phong trào thi đua của trường, của quận tổ chức. Năm học 2023 – 2024, cô

giáo Trần Thùy Dương đã đạt giải Nhì trong cuộc thi “Thiết kế bài giảng E-learning” dành cho giáo viên quận Thanh Xuân. Sau những tháng ngày tham gia hoạt động năng nổ, tích cực ở Đoàn phường, Thùy Dương đã vinh dự nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.



Nói về Thùy Dương, không thể không viết về khả năng sáng tạo không ngừng trong nghệ thuật của em. Mỗi tác phẩm, mỗi bài dự thi, mỗi bài múa hát, nhảy của các con học sinh trong khối và của các cô giáo khối Ba, em đều khéo léo biên đạo, dàn dựng và tập luyện. Gần đây nhất, em biên đạo và dàn dựng bài múa “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”- một tác phẩm giàu chất nghệ thuật truyền thống, đã nhận được vô vàn lời khen từ các bạn đồng nghiệp và các con học sinh yêu quý. Sự tận tâm và

chuyên nghiệp của em đã giúp học sinh khối Ba giành liên tiếp những giải Nhất, giải Nhì trong các kì Hội diễn văn nghệ cấp trường. Hát hay, múa đẹp, nhảy giỏi, ... em đã trở thành một cây văn nghệ của khối, của trường với khả năng nghệ thuật của mình. Thùy Dương tham gia và là nòng cốt trong Câu lạc bộ Zum-ba của trường. Em hỗ trợ hoạt động tập luyện của nhóm. Đồng thời với vai trò là ủy viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên của trường, em đã có nhiều hoạt động và đóng góp cho hoạt động và phong trào văn nghệ của Đoàn ngày một khởi sắc với những tư duy mới mẻ, sáng tạo



Thùy Dương (áo trắng bên phải hàng đầu) biểu diễn trong Lễ khai giảng)



Thùy Dương - biểu diễn trong Lễ Tổng kết cuối năm 2023)

Tôi xin phép được khép lại bài viết bằng một câu nói rất nổi tiếng của một vĩ nhân: “Người thầy vĩ đại là người thầy biết cách truyền cảm hứng”. Chúng ta, những người thầy, người cô tuy không phải là bậc vĩ nhân nhưng hãy làm nghề bằng lương tâm và trách nhiệm bởi sản phẩm của quá trình lao động tuyệt đẹp này là những nhân cách tốt, những con người với tương lai sáng lạn hay đơn giản là những kỉ niệm đẹp ấm áp tình yêu thương trong những năm tháng bé thơ của cuộc đời này.